

จับตา GUNKUL-SCN เด่น รับผลดีกฟ.เปิดซื้อไฟฟ้า

19 เมษายน, 2017 - 13:45



ทันหูน - กฟ. เตรียมเปิดรับซื้อไฟฟ้าในโครงการผลิตไฟฟ้าโซลาร์สหกรณ์-ราชการระยะ 2 จำนวน 219 เมกะวัตต์ ดีเด่นจับฉลาก 5 มิ.ย.2560 ฟากโบรกมอห่งุ่นเด่น GUNKUL- SCN- DEMCO-EPCO-TPCH รับผลบวกเต็มแมกซ์ เซียร์ "ซื้อ"

นางสาวณฤภัทร อมรโฆษิต เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กฟพ.) เปิดเผยว่า กฟพ.ได้เร่งดำเนินการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินหรือโซลาร์ฟาร์มในส่วนของภาคสหกรณ์การเกษตร จำนวน 119 เมกะวัตต์ (MW) และโซลาร์ฟาร์มราชการจำนวน 100 เมกะวัตต์ โดยขณะนี้ กฟพ.อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศการรับซื้อไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 7-21 เม.ย.2560 จากนั้นจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป คาดว่าจะออกประกาศได้อย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนเม.ย-ต้นเดือน พ.ค.2560 โดยกำหนดอัตราการรับซื้อในรูปแบบ Feed-in Tariff: FiT ที่ 4.12 บาทต่อหน่วย ระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า 25 ปี

ส่วนการกำหนดยื่นคำขอเป็นเจ้าของโครงการนั้นในเบื้องต้นทาง กฟพ.ได้กำหนดระหว่างวันที่ 15-19 พ.ค.2560 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติวันที่ 29 พ.ค.2560 จากนั้นจะจับฉลากในวันที่ 5 มิ.ย.2560 และประกาศผลจับฉลาก วันที่ 7 มิ.ย.2560 โดยกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในวันที่ 31 ธ.ค.2561 อย่างไรก็ตามกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

หาผู้ผลิตไฟจากก๊าซชีวภาพ 8 MW

นอกจากนี้แล้ว กฟพ.ยังออกประกาศร่างประกาศ เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในแบบ Feed-in-Tariff ประเภทเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ เพิ่มเติมอีก 8 เมกะวัตต์ เพื่อให้ครบ 10 เมกะวัตต์ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส และสงขลา เบื้องต้นกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้าระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย. 2560 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค วันที่ 3 ส.ค. 2560 วางกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2562

ด้านนายสุวัฒน์ สิ้นสาฎก นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จากประเด็นที่ กฟพ. เร่งดำเนินการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินหรือโซลาร์ฟาร์มในส่วนของภาคสหกรณ์การเกษตร จำนวน 119 เมกะวัตต์ และโซลาร์ฟาร์มราชการจำนวน 100 เมกะวัตต์นั้น มองว่าจะส่งผลบวกถึงบริษัทจดทะเบียนหลายราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายเดิมที่เคยทำโซลาร์ฟาร์มและเข้าจับฉลากในครั้งก่อน อย่างไรก็ตามการรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในครั้งนี้มีราคา 4.12 บาทต่อหน่วย แม้มองว่าจะมีอัตราการทำกำไรในระดับต่ำแต่เชื่อว่าหลายบริษัทยังให้ความสนใจ

กูรูชี้เป้าหุ้นเด่นรับผลบวก

ทั้งนี้ฝ่ายวิเคราะห์มองว่าบริษัทที่คาดว่าจะได้รับผลบวกมากที่สุดคือ บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง หรือ GUNKUL, บมจ.สแกนอินเตอร์ หรือ SCN, บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก หรือ EPCO เนื่องจากเป็นบริษัทที่บริหารจัดการต้นทุนได้เป็นอย่างดี และมีความชัดเจนที่จะลงทุนมากกว่าบริษัทอื่น รวมถึง บมจ.เด็มโก้ หรือ DEMCO ซึ่งจะได้ดำเนินส่งสื่อกงานรับเหมาติดตั้งระบบ หรืองาน EPC

ส่วนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในแบบ Feed-in-Tariff ประเภทเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ เพิ่มเติมอีก 8 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น มองว่าจะเกิดประโยชน์กับ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์โซลดิ้ง หรือ TPCH เนื่องจากเป็นบริษัทรายเดียวที่ขณะประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งก่อนหน้า ประกอบกับมีความชำนาญในพื้นที่ ซึ่งบริษัทอื่นไม่กล้าลงทุนนอกจากนี้แล้ว TPCH ยังสามารถบริหารต้นทุนได้เป็นอย่างดี สำหรับโครงการที่มีผลตอบแทนต่ำ จึงมองว่าเป็นโอกาสที่ TPCH จะเข้าประมูลและชนะการประมูล ทั้งนี้ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ แนะนำ "ซื้อ" หุ้น GUNKUL ราคาเป้าหมาย 6.50 บาท SCN ราคาเป้าหมาย 9.50 บาท และ TPCH ราคาเป้าหมายที่ 25 บาท